

**THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2024 – 2025**

I. CHỈ TIÊU VÀ CÁCH ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG: Năm học 2024-2025, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi tuyển 12 lớp 10 với 384 học sinh (32 học sinh/lớp). Trong đó môn Toán có 02 lớp chuyên, các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, mỗi môn 01 lớp chuyên. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên (không cùng buổi thi). Thí sinh dự thi môn chuyên nào được đăng ký xét tuyển vào lớp chuyên đó. **Thí sinh dự thi môn chuyên Toán chỉ được chọn đăng ký một trong hai nguyện vọng: vào lớp chuyên Toán hoặc lớp chuyên Tin học.** Thí sinh dự thi môn chuyên Tiếng Anh được đăng ký các nguyện vọng theo thứ tự: lớp chuyên Tiếng Anh, lớp chuyên Tiếng Pháp, lớp chuyên Tiếng Nga (mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng chuyên). Ngoài các nguyện vọng chuyên, thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng xét tuyển vào 02 trường THPT công lập trong tỉnh và 01 trường trung học phổ thông tư thục hoặc cơ sở giáo dục thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông. Nếu không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng chuyên của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi thì kết quả thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của các em được chuyển sang để xét vào trường THPT công lập khác trong tỉnh **bình đẳng** như những học sinh dự thi trực tiếp vào trường THPT công lập đó.

Hiện nay, có một số học sinh hiểu nhầm là nếu không đỗ vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi mà chuyển kết quả sang các trường THPT công lập khác sẽ phải có mức điểm cao hơn các học sinh trực tiếp dự thi vào trường THPT công lập đó. Thực tế, khi dự thi vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi các em được thêm cơ hội xét vào các lớp chuyên của trường, trong khi các em vẫn có quyền lợi khi đăng kí xét tuyển vào 2 trường công lập khác trong tỉnh như những học sinh dự thi trực tiếp vào trường THPT công lập đó.

Ví dụ: Học sinh A và học sinh B đăng kí như sau:

Học sinh A: Nguyện vọng chuyên 1: Chuyên Anh; Nguyện vọng chuyên 2: Chuyên Văn; Nguyện vọng chuyên 3: Chuyên Nga; Nguyện vọng công lập 1: Trường THPT Hồng Quang; Nguyện vọng công lập 2: Trường THPT Nguyễn Du.

Học sinh B: Nguyện vọng chuyên 1: Chuyên Lý; Nguyện vọng chuyên 2: Chuyên Tin; Nguyện vọng công lập 1: Trường THPT Hồng Quang; Nguyện vọng công lập 2: Trường THPT Nguyễn Du.

Khi xét tuyển sẽ ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng mà thí sinh đăng kí. Nếu học sinh A và B không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng chuyên thì sẽ được xét vào trường THPT Hồng Quang như những học sinh đăng kí nguyện vọng 1 vào Hồng Quang, vào THPT Nguyễn Du như học sinh đăng kí nguyện vọng 2 vào Nguyễn Du (theo quy định của UBND Tỉnh Hải Dương).

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: Học sinh cư trú hoặc tốt nghiệp trung học cơ sở tại tỉnh Hải Dương; Tuổi của học sinh dự tuyển: thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học; Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở đạt từ khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

III. LỊCH THI: Theo Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT của UBND Tỉnh Hải Dương

IV. MÔN THI: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (cùng đề và thời gian như thi vào trường trung học phổ thông công lập) và bài thi môn chuyên (theo đăng ký dự thi của thí sinh).

V. THỜI GIAN LÀM BÀI: Các bài thi môn không chuyên: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút; Các bài thi môn chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh là 120 phút, các môn khác là 150 phút.

VI. ĐIỂM XÉT TUYỂN:

- **Điểm xét tuyển vào lớp chuyên:** Là tổng số điểm bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (tất cả hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên (hệ số 3).



- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không vi phạm Quy chế thi và dự thi đủ các bài thi theo quy định; không có bài thi nào từ 1,0 điểm trở xuống.

VII. THỜI GIAN THI: Theo thông báo của Sở GD&ĐT

VIII. ĐĂNG KÝ DỰ THI: Học sinh đăng kí dự thi trực tiếp tại trường THCS (nơi học sinh đang học lớp 9).

IX. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH CHUYÊN

Từ ngày 01/01/2024, học sinh thuộc các lớp chuyên của trường THPT chuyên Nguyễn Trãi được hưởng học bổng và sinh hoạt phí theo nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Hải Dương, cụ thể:

1. Học bổng

Học bổng được chi trả một lần/học kỳ. Số lượng học sinh được hưởng học bổng bằng 30% tổng số học sinh chuyên của Trường, xếp theo thứ tự ưu tiên từ loại đặc biệt đến loại 4. Cụ thể như sau:

a) Loại đặc biệt: Bằng 20 lần mức học phí của học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị/01 tháng đối với học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia và đoạt giải tại kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế các môn văn hóa trong năm học. Thời gian hưởng theo số tháng của học kỳ mà học sinh đoạt giải.

b) Loại 1: Bằng 10 lần mức học phí của học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị/01 tháng đối với học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập tham gia thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế các môn văn hóa trong năm học. Thời gian hưởng theo số tháng của học kỳ mà học sinh được triệu tập.

c) Loại 2: Bằng 08 lần mức học phí của học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị/01 tháng đối với học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong năm học. Thời gian hưởng theo số tháng của học kỳ mà học sinh đoạt giải.

d) Loại 3: Bằng 06 lần mức học phí của học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị/01 tháng đối với học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong năm học. Thời gian hưởng theo số tháng của học kỳ mà học sinh được chọn vào đội tuyển.

e) Loại 4: Bằng 03 lần mức học phí của học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị/01 tháng đối với học sinh đạt đồng thời các kết quả: hạnh kiểm tốt, học lực (học tập) giỏi (tốt) và điểm trung bình môn chuyên từ 8,5 trở lên trong học kỳ. Thời gian hưởng theo số tháng của học kỳ mà học sinh đạt kết quả.

Mức học phí của học sinh trung học phổ thông khu vực thành thị là mức học phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương quy định trong năm học học sinh được xét học bổng.

2. Hỗ trợ sinh hoạt phí (thực hiện 09 tháng/năm học)

a) Đối với học sinh có nơi thường trú tại thành phố Hải Dương: 800.000 đồng/học sinh/tháng;

b) Đối với học sinh có nơi thường trú tại các huyện, thị xã, thành phố còn lại: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế được hỗ trợ tiền trong thời kỳ tập huấn đội tuyển. Học sinh đạt giải được thưởng theo thành tích (chi tiết trong nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Hải Dương đã được đăng tải trên website của trường).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Giáo vụ - Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi;

Điện thoại liên hệ: 02203. 897 200. Website: www.chuyennguyentrai.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG



Trịnh Ngọc Tùng